

**Chi cục Thống kê quận Tân Phú thực hiện công tác tuyên truyền và giám sát Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số tại một số địa bàn điều tra.**

Thực hiện kế hoạch số 242/KH-CTK ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh về Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, ngày 10/6/2024 quận Tân Phú đã thực hiện công tác tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử của quận (<http://www.tanphu.hochiminhcity.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/dieu-tra-thu-thap-thong-tin-ve-thuc-trang-kinh-te-xa-hoi-cua-53-dan-toc-thieu-s-c304-20667.aspx>).

Đồng thời vào ngày 10/7/2024 đã thực hiện việc treo băng rôn tuyên truyền tại công viên phía trước trụ sở Trung tâm Hành chính quận và tại 05 phường có thực hiện điều tra.



*Băng rôn tuyên truyền tại công viên trước trụ sở Trung tâm hành chính quận*



*Băng rôn tuyên truyền tại địa bàn phường*

Để đảm bảo chất lượng cuộc điều tra, vào ngày 05/7/2024, Chi cục Thống kê Tân Phú đã tiến hành giám sát công tác thu thập thông tin của điều tra viên tại một số hộ trên địa bàn điều tra thuộc phường Hiệp Tân và Phú Trung.



*Công tác điều tra tại phường Hiệp Tân*

Qua quá trình kiểm tra giám sát, giám sát viên quận nhận thấy các điều tra viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, một số điều tra viên là người dân tộc thiểu số dễ dàng giao tiếp với hộ dân, tạo được sự tin nhiệm, giúp cho công tác thu thập thông tin thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện điều tra tại địa bàn còn gặp một số khó khăn như: một số câu hỏi của phiếu điều tra khá tế nhị, nhất là những câu hỏi về lịch sử sinh của phụ nữ và thông tin về người chết khiến hộ e ngại trong việc cung cấp thông tin với điều tra viên, nhất là điều tra viên nam; Một bộ phận người dân tộc thiểu số không hiểu tiếng phổ thông, dẫn tới rào cản về ngôn ngữ rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thông tin thu thập được. Việc tiếp cận hộ và đối tượng cung cấp thông tin còn gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ sống khép kín, không chịu hợp tác..... Đoàn giám sát đã góp ý và trao đổi kinh nghiệm cho các điều tra viên cách giao tiếp, đặt câu hỏi để nhằm đảm bảo điều tra viên thực hiện đúng phương án và kế hoạch đã đề ra. Trên cơ sở những khó khăn trong quá trình điều tra mà điều tra viên đã phản ánh, giám sát viên chi cục sẽ tổng hợp và báo cáo về Cục thống kê Thành phố. Công tác giám sát điều tra sẽ tiếp tục thực hiện tại 05 phường có địa bàn điều tra với mục đích trao đổi với điều tra viên về những vướng mắc, bất cập trong quá trình nhập thông tin trên phiếu điều tra CAPI để cuộc điều tra đạt kết quả tốt về chất lượng cũng như đảm bảo về tiến độ thời gian.

**Chi cục Thống kê quận Tân Phú**